

ลูกา 1:39-56

ร้องเพลงด้วยความยินดี

บาทหลวงไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์

15 ธันวาคม 2024

วันอาทิตย์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

เข้านี้ เราจะมาต่อกันที่บทที่ 1 ของพระวรสารตามคำบอกเล่าของลูกา ถึงแม้ว่าหัวข้อของวันอาทิตย์ก่อนเทศกาลอดเวนต์จะเป็นเรื่องของ “ความรัก” แต่ก็ไม่ใช่หัวข้อที่ชัดเจนนักในข้อพระคัมภีร์วันนี้ ดังที่คุณจะเห็นในอีกไม่ช้านี้ ในทางกลับกัน วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความยินดีและการเฉลิมฉลองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการนมัสการวันอาทิตย์ที่แล้วผ่านดนตรีและหัวข้อของเทศกาลอดเวนต์เกี่ยวกับความยินดีที่เราเฉลิมฉลองกันในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม เรายังคงอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างต่อเนื่องโดยขอให้พระเจ้าทรงนำเราและตรัสกับเรา และดึงเราเข้าสู่การเป็นสาวกของพระเยซูที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้ ดังนั้น เรามาเริ่มอ่านลูกา 1:39-56 กัน โดยเริ่มจากเจ็ดข้อแรก (39-45)

ดังนั้น หลังจากที่แมรีสนทนากับทูตสวรรค์กาเบรียล ซึ่งเราได้อ่านไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้ว แมรีก็รีบเก็บของและออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเอลิซาเบธ บางครั้งในชีวิต คุณเพียงแค่อดประมวผลสิ่งต่างๆ และบางครั้งก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยคุณได้ ในกรณีนี้ ทั้งคู่กำลังตั้งครรรค์โดยไม่คาดคิด และทั้งคู่ได้รับการประกาศจากทูตสวรรค์กาเบรียล และทั้งคู่ต่างก็รู้ดีว่าอีกฝ่ายตั้งครรรค์ มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่แมรีสามารถไปหาได้ และเธอก็ทำเช่นนั้น

นอกจากนี้ การที่แมรีและเอลิซาเบธเป็นญาติกันก็ช่วยได้เช่นกัน เราได้ข้อมูลนั้นในข้อ 36 ของสัปดาห์ที่แล้ว บางครั้งคำว่า (soon-ge-nayce) แปลว่า "ลูกพี่ลูกน้อง" ซึ่งอาจหมายถึงอะไรก็ได้ แต่มีความหมายกว้างกว่าคือ "ญาติหรือญาติพี่น้อง" ดังนั้น บางทีพวกเขาอาจเป็นลูกพี่ลูกน้องตามที่เรามักคิดถึงพวกเขา แต่บางทีอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลออกไปเล็กน้อย เช่น ลูกพี่ลูกน้องคนที่สองหรือสาม หรือป้ากับหลานสาว หรือลูกพี่ลูกน้องที่แยกกันอยู่ หรืออะไรก็ตาม ในครอบครัวของเรา เรามักจะให้ความสนใจกับเรื่องพวกนี้มากกว่าคนอื่นๆ เพราะเมื่อประมาณ 11 ปีที่แล้ว เราพบว่าลูกๆ ของเราเรียนประถมศึกษาที่เดียวกันกับลูกพี่ลูกน้องของพวกเขา ซึ่งก็คือลูกพี่ลูกน้องของลูกพี่ลูกน้องคนที่สองของฉัน เราไม่รู้เลยว่าเราทุกคนอยู่ละแวกเดียวกัน ฉันไม่ได้คุยหรือเจอลูกพี่ลูกน้องของฉันมาประมาณ 15 ปีแล้วในตอนนั้น... และปรากฏว่าลูกสาวของลูกพี่ลูกน้องและลูกสาวคนหนึ่งของเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกัน และอยู่ร่วมโต๊ะเรียนเดียวกันด้วยซ้ำ โดยไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นญาติกัน เมื่อเปิดเทอมได้หนึ่งเดือน เมื่อเรารู้ความเชื่อมโยงกันแล้ว ลูกๆ ของฉันก็อยากรู้เกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้อง ลูกพี่ลูกน้องคนที่สอง ลูกพี่ลูกน้องคนที่สาม ลูกพี่ลูกน้องคนที่สองที่แยกจากกัน และอื่นๆ ทันใดนั้น ไม่ว่าความสัมพันธ์ของแมรีกับเอลิซาเบธจะเป็นอย่างไร พวกเขาก็เป็นญาติกัน และพวกเขาเคยพบกันมาก่อนและรู้จักกันในระดับหนึ่งจากปฏิสัมพันธ์ที่เราเห็นระหว่างพวกเขา คำตอบของเอลิซาเบธเต็มไปด้วยความยินดีและความตื่นเต้น และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในธรรมชาติของพระเมสสิยาห์ของทารกที่แมรีกำลังอุ้มอยู่ โดยเธอเรียกแมรีว่า “มารดาของพระเจ้าของฉัน” (ข้อ 43) และจากนั้นความยินดีในขณะนั้นก็ขยายไปถึงทารกในท้องของเอลิซาเบธซึ่งจะคลอดออกมาประมา

ณ 6 เดือนจากจุดนี้ เขาจะถูกตั้งชื่อว่ายอห์น และจะเติบโตเป็นที่รู้จักในชื่อยอห์นผู้ให้บัพติศมา แม้แต่ทารกก็ยังได้รับการดูแลจากพระวิญญูณจนดูเหมือนว่าเขาจะกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีในครรภ์ของเธอ

จากนั้นเราก็ได้คำตอบของแมรี่ ก่อนที่เราจะอ่านสิ่งนี้ ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อย คุณอาจสังเกตเห็นว่าพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษจำนวนมากจะมีหัวข้อย่อย่อเหนือหัวข้อนี้ ซึ่งอ่านว่า "บทเพลงของแมรี่" หัวข้อย่อเหล่านี้ รวมถึงหมายเลขบทและข้อ ถูกเพิ่มเข้ามาโดยผู้จัดพิมพ์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ได้ดีขึ้น และค้นหาข้อความที่เรากำลังมองหา และบางทีเธออาจจะร้องเพลงนี้ การร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเขามากกว่าของเรา ตัวอย่างเช่น เดวิดร้องเพลง บารัคและเดโบราห์ร้องเพลงด้วยกัน พอลและซีลาสร้องเพลงเมื่อพวกเขาอยู่ในคุก เป็นครั้งคราว ใครบางคนในบ้านของเราอาจร้องเพลงในโอกาสที่น่ายินดี ซึ่งมักจะเป็นเกวณหรือผู้หญิงคนใดคนหนึ่ง...

พวกเราผู้ชายมักจะตัดขาดจากอารมณ์ของตนเองจนไม่สามารถแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นเพลงได้ แต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่เมื่อเกิดขึ้น ก็มักจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เสมอ

และฉันจะไม่เรียกว่า "ร้องเพลง" แต่จะเป็น "เสียงร้องเพลง" มากกว่า ดังนั้น อาจเป็นอะไรบางอย่างเช่น "ฉันมีความสุขมาก!" ซึ่งฉันเคยได้ยินคนพูดแบบนั้นในบ้านของเรา หรือ "ฉันมีสามีที่ดีที่สุด!" ซึ่งฉันไม่เคยได้ยินจริงๆ... แต่คุณคงเข้าใจแล้ว หากการเซ็นชื่อเป็นอะไรที่ยาวกว่านี้ในบ้านของเราและการร้องเพลงจริงๆ มันคือเพลงที่มีอยู่แล้ว เช่น เพลงนมัสการหรืออะไรทำนองนั้น คริสเตียนคาทอลิกทำให้เราเข้าใจข้อพระคัมภีร์นี้ได้ดีเพราะพวกเขาใช้ข้อพระคัมภีร์นี้เป็นประจำ ไม่ใช่เป็นเพลง แต่เป็นคำอธิษฐาน ซึ่งเรียกว่า "Magnificat" ซึ่งเป็นคำภาซาละตินสำหรับคำว่า "ขยายความ" หรือ "สรรเสริญ" คำนี้พบในประโยคเปิดเมื่อแมรี่กล่าวว่า "จิตวิญญูณของฉันสรรเสริญ (หรือยกย่อง) พระเจ้า" การใช้คำอธิษฐานนี้ได้รับการสนับสนุนจากพระคัมภีร์เช่นกัน เพราะซึมบางส่วนในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แสดงอยู่ในคำอธิษฐานที่ฮันนาห์อธิษฐานในพันธสัญญาเดิม ใน 1 ซามูเอล 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับซามูเอล ลูกชายของเธอ มีความคล้ายคลึงกันระหว่างสิ่งที่ผู้หญิงสองคนพูด และแมรี่น่าจะคุ้นเคยกับคำอธิษฐานของฮันนาห์ และอาจเคย

มาฟังข้อพระคัมภีร์ที่เหลือกันต่อดีกว่า... อ่านข้อพระคัมภีร์ที่เหลือกันได้เลย ลูคา 1:46-56 จากถ้อยคำของมารีย์เหล่านี้ มีประเด็นสำคัญบางประการที่ถูกกล่าวถึง ประการแรก ในข้อ 48 ถึง 50 เราเห็นองค์ประกอบสามประการของลักษณะนิสัยของพระเจ้า นั่นคือ พระองค์ทรงซื่อสัตย์ (54-55) ทรงยิ่งใหญ่ และเมตตา มารีย์กล่าวว่า

"พระองค์ทรงระลึกถึงสภาพอันต่ำต้อยของผู้รับใช้ของพระองค์ (ซื่อสัตย์)...พระองค์ทรงกระทำการใหญ่โตแก่ข้าพเจ้า (ทรงยิ่งใหญ่)...ความเมตตาของพระองค์แผ่ไปถึงผู้ที่ยำเกรงพระองค์" (เมตตา)

หากคุณคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ คุณจะรู้ว่ามารีย์ไม่ใช่คนแรกที่ประกาศคุณลักษณะเหล่านี้ของพระเจ้า เราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทั่วพระคัมภีร์ แต่ถ้อยคำของเธอทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีสำหรับเรา

และขอให้เราจำไว้ว่า

เธอประกาศสิ่งนี้แม้ว่าชีวิตของเธอและชาวอิสราเอลด้วยกันจะเต็มไปด้วยความท้าทาย

เธอกำลังหมั่นหมายที่จะแต่งงาน แต่ตอนนี้เธอกำลังตั้งครรรค์โดยไม่ได้แต่งงาน
ในบันทึกการประสูติของพระเยซู มัทธิวได้ให้มุมมองกับเราว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อเธออย่างไร
เขาเขียนว่าโยเซฟมีความเชื่อทางศาสนาและยึดมั่นในศีลธรรมและความบริสุทธิ์ของชาวยิว
จึงคิดที่จะยุติการหมั่นหมายและยกเลิกการแต่งงานเพราะเธอตั้งครรรค์ (มัทธิว 1:19)
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในตอนแรกเขาคิดว่าเธอไม่ซื่อสัตย์
แต่แล้วพระเจ้าก็ทรงจับเขาและชี้แจงให้เขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่สิ่งนี้บ่งชี้ถึงทัศนคติที่เธอและเขาอาจเผชิญตลอดการตั้งครรรค์
แต่ก็ไม่ได้หยุดเธอจากการประกาศความซื่อสัตย์ ความยิ่งใหญ่ หรือความเมตตาของพระเจ้า

นอกจากนี้ ชาวอิสราเอลยังอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติ พวกเขาเป็นชาติที่ถูกยึดครอง
เนื่องจากพวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ดังนั้น
นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ทำลายทางวัฒนธรรมสำหรับชาวอิสราเอลเช่นกัน ยากลำบากจริงๆ
อย่างไรก็ตาม แม้แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้หยุดเธอจากการประกาศความซื่อสัตย์ ความยิ่งใหญ่
และความเมตตาของพระเจ้า

ที่ใจกลางการตอบสนองของเธอต่อการกระทำของพระเจ้าในชีวิตของเธอคือความรู้สึกสงบสุขและความ
ความยินดีในการวางใจในคำสั่งสัญญาของพระเจ้า แม้ว่าสถานการณ์จะไม่แน่นอน คำว่า "สันติสุข"
และ "ความยินดี" ไม่ปรากฏที่ใดในสิ่งที่เธอพูด แต่ยังคงแทรกซึมอยู่ในคำพูดของเธอ
และนี่เป็นเพราะเธอวางใจพระเจ้า
การประกาศของแมรีเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้ของพระเจ้าไม่เพียงแต่แสดงถึงความรู้ทางปัญญา
เกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวแห่งศรัทธา เธอวางใจพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง
เธอดำเนินชีวิตในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเธอให้ทำ และเธอวางใจพระเจ้าทุกอย่างก้าว และด้วยเหตุนี้
เธอจึงมีความรู้สึกยินดีและสงบสุขอย่างมาก เพราะพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ ทรงยิ่งใหญ่
และเมตตาคุณ

ที่นี่ เราเห็นลักษณะนิสัยของพระเจ้าอีกประการหนึ่ง นั่นคือ พระองค์ไม่ได้อยู่ข้างคนที่หึงผยอง
มีอำนาจ และร่ำรวย แต่อยู่ข้างคนที่ถ่อมตัวและหิวโหย แมรีกล่าวว่า
"พระองค์ทรงกระจัดกระจายผู้ที่หึงผยองในความคิดส่วนลึกของพวกเขา
พระองค์ทรงโค่นล้มผู้ปกครองจากบัลลังก์ของพวกเขา แต่ทรงยกคนต่ำต้อยขึ้น
พระองค์ทรงทำให้คนหิวโหยอิ่มด้วยสิ่งดีๆ แต่ทรงส่งคนมั่งมีไปมือเปล่า" (ข้อ 51ข-53)

วิลเลียม เทมเปิลอาศัยอยู่ในอังกฤษตั้งแต่ปี 1881 ถึงปี 1944
และดำรงตำแหน่งบิชอปและอาร์ชบิชอปในสามสถานที่ที่แตกต่างกันในคริสตจักรแห่งอังกฤษ
(คริสตจักรแองกลิกัน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเราเรียกว่าคริสตจักรเอพิสโกปัลในที่นี้)
เขากล่าวว่าข้อความนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกลางเหล่านี้ อาจถูกมองว่าเป็นข้อความอันตราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความอยุติธรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจ ดังนั้น
เขาจึงเตือนมิชชันนารีและคนอื่นๆ ให้ระมัดระวังเมื่ออ่านข้อความนี้ในที่สาธารณะ
เพราะเนื้อหาในข้อความทำลายสถานะเดิมโดยสนับสนุนการโค่นล้มผู้ที่หึงผยองและผู้มีอำนาจ
และการยกระดับผู้ต่ำต้อยและผู้หิวโหย กล่าวอีกนัยหนึ่ง
พระองค์ไม่ต้องการให้มิชชันนารีอ่านสิ่งนี้ในที่สาธารณะในดินแดนที่ห่างไกลเพราะกลัวว่าคนที่มีอำนาจ
อาจคิดว่ามิชชันนารีมาเพื่อก่อรัฐประหารหรือกบฏ และมิชชันนารีอาจเสี่ยงอันตราย

คำเตือนที่พระองค์ให้เน้นให้เห็นถึงนัยแฝงที่บ่อนทำลายของสิ่งที่แมรีพูด
คำพูดของเธอประกาศการกระทำของพระเจ้าในการพลิกกลับความอยุติธรรมในสังคมและโค่นล้มระ

บบที่กดขี่

มันเป็นมุมมองและความคิดที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับใครและสิ่งใดที่มีความสำคัญในอาณาจักรของพระเจ้า

และอาณาจักรนั้นจะต้องได้รับการแสดงให้เห็นแก่กระทั้งที่นี่และตอนนี้ผ่านสาวกของพระเยซู แม้ริแสดงให้พวกเราเห็นที่นี่ว่าพระเจ้าต้องการให้คนถ่อมตัวและคนทิวโหยได้รับการยกขึ้นและเติมเต็ม ในขณะที่คนหยิ่งผยอง คนมีอำนาจ และคนร่ำรวยถูกกระจัดกระจาย ล้มลง และส่งไปโดยเปล่าประโยชน์

และฉันไม่คิดว่าจะมีวิธีใดที่เราสามารถทำให้สิ่งนี้เป็นจิตวิญญาณได้ (แม้ว่าจะมีการประยุกต์ใช้จิตวิญญาณ)

ในขณะที่ละทิ้งการประยุกต์ใช้เนื้อหนังและกระดูกในชีวิตจริงไว้ข้างๆ

เป็นทั้งจิตวิญญาณและเนื้อหนังและเลือด เหมือนกับพระเยซู พระเจ้า (วิญญาณ)

มาหาเราในรูปแบบมนุษย์ (เนื้อหนังและเลือด) บริบทที่แม่ริพบตัวเอง อย่างที่ฉันได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ และเราทุกคนคงรู้ดีแต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้จริงๆ ก็คือ อิศราเอลนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนและทิวโหย พวกเขาคือผู้ที่ถูกรอบงำโดยผู้เยอหยิ่ง ผู้มีอำนาจ และคนร่ำรวย ไม่ใช่ "เมื่ออยู่ในโรม จงทำอย่างที่ชาวโรมันทำ" แต่เป็น "โรมอยู่ที่นี้ ดังนั้นจงทำ" o เหมือนอย่างที่พวกเขาทำ" และนี่คือการต่อสู้ของอิสราเอลมาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่จะเหตุการณ์นี้จะมาถึง (อัสซีเรียและบาบิโลนปกครองพวกเขาจนกว่าพวกโรมัน) และแม้กระทั่งทุกวันนี้ การดำรงอยู่และมีเอกลักษณ์ของตนเองนั้นเป็นเรื่องยาก

เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงทำเสมอมา

ยังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่แม่แต่แม่ริเองก็ยังไม่คาดคิดมาก่อน

ความทุกข์ใจของคนที่ยิ่งผยอง มีอำนาจ

และร่ำรวยที่พระองค์ทำในการรับใช้ของพระองค์ไม่ได้เกิดจากโรมเท่านั้น

แต่ยังเกิดจากผู้นำศาสนายิวในสมัยนั้นด้วย พระเยซูทรงทำทนายผู้นำศาสนาในสมัยนั้น

โดยดำเนินความหน้าซื่อใจคดและการใช้อำนาจในทางที่ผิด ซึ่งพระองค์เห็นได้จากพวกฟาริสี

ธรรมาจารย์ และคนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงรับใช้ผู้ที่ต่ำต้อย ผู้ที่ทิวโหย

ผู้ที่ไม่มีตำแหน่งและอำนาจมากนัก

ชาวประเสริฐ ชาวดีของพระเยซูเป็นของทุกคน รวมทั้งคนรวยด้วย

มีผู้คนที่มีความดีและมีอำนาจซึ่งมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับพระเยซูหรือแม้กระทั่งติดตามพระองค์

(เช่น ซาเคียส เลวี นิโคเดมัส โยเซฟแห่งอาริมาเธีย)

แต่ผู้ที่มักคิดว่าตนเองไม่มีเส้นทางภายในที่จะไปสู่ชีวิตที่สงบสุขและมีความสุขคือผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม...ผู้ที่ไม่มีตำแหน่งอำนาจ ไม่ร่ำรวย

ไม่มีอิทธิพลหรืออิทธิพลในโลก...หรือผู้ที่กำลังเศร้าโศก เจ็บปวด เจ็บป่วย และอกหัก

พระเยซูทรงดูแลผู้คนเหล่านี้ พระองค์ทรงเชิญชวนให้พวกเขาติดตามพระองค์

พระเยซูทรงตรัสถ้อยคำแห่งพรและกำลังใจแก่ผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ในตอนต้นของพระธรรมเทศนาบนภูเขาของพระองค์ในสิ่งที่เรียกว่าพระวาจาแห่งความสุข (มัทธิว 5:1-12) "ผู้ที่...โศกเศร้า ผู้ที่อ่อนโยน ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์นั้นเป็นสุข"

และพระองค์ก็ทรงกล่าวต่อไปว่า

เราหรือผู้อื่นอาจติดป้ายให้ตัวเองหรือคนอื่น...และเราติดป้ายให้คนอื่น...และโดยปกติแล้วเราไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในโลก พระเยซูต้องการเข้าถึงพวกเขาด้วย

พระองค์ทรงนำชาวประเสริฐกลับหวักลับหางมา

พระองค์เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนที่ความสงบสุขและความยินดีไม่ได้มาจากสิ่งของ ความมั่งคั่ง หรือตำแหน่งในชีวิตของเรา แต่มาจากพระองค์แทน และบางทีนั่นอาจเป็นคุณในขณะนี้ บางทีคุณอาจใช้ชีวิตอย่างยากไร้ในบางแง่มุมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ การเงิน ความสัมพันธ์ ร่างกาย พระเยซูอยู่กับคุณท่ามกลางสิ่งเหล่านี้และกำลังทรงนำคุณผ่านสิ่งนั้นไปได้ หรือบางทีคุณอาจอยู่ในสิ่งยากไร้ทางจิตวิญญาณ เพราะบาปบางอย่างได้เข้ามาครอบงำชีวิตของคุณ และนั่นคือพลังก่อกำเนิดในชีวิตของคุณที่กำลังครอบงำคุณอยู่ พระเจ้าต้องการปลดปล่อยคุณจากสิ่งนั้นผ่านทางพระเยซูเช่นกัน พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ ทรงยิ่งใหญ่ และทรงเมตตา พระองค์ทรงนำท่านออกจากอำนาจของบาปและความมืด และนำท่านเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ นั่นคือข้อความของไม้กางเขนและหลุมฝังศพที่ว่างเปล่าโดยเฉพาะ

ดังนั้น พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ ทรงยิ่งใหญ่ และทรงเมตตา เมื่อเรายอมรับว่าเราต้องการพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด และหันไปหาพระเยซูผู้ทรงเป็น "พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา" ดังที่แมรี่กล่าวในข้อ 47 เราจะมีสันติสุขและความยินดีที่มาจากพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางคริสตาส์ในพระเยซู พระเยซูประสูติมาเพื่อทรงยกเราขึ้น ทั้งที่ถ่อมตัวและหิวโหย เข้าเฝ้าพระเจ้าผู้สร้างของเรา ณ ที่นี้และขณะนี้ และตลอดไป พระองค์ทรงทำได้เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ ทรงยิ่งใหญ่ และทรงเมตตา

เราไม่ได้ซื่อสัตย์เป็นพิเศษ แต่พระเยซูทรงซื่อสัตย์ เราไม่ได้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ แต่พระเยซูทรงซื่อสัตย์ เราไม่ได้เมตตาเป็นพิเศษ แต่พระเยซูทรงซื่อสัตย์ และเช่นเดียวกับที่แมรี่แผ่ความสงบสุขและความยินดีในข้อพระคัมภีร์นี้ ความสงบสุขและความยินดีสามารถเป็นของเราได้เช่นกัน โดยรู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ท่ามกลางสิ่งที่เรากำลังเผชิญ ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตที่จะมาถึง และไม่ว่าแมรี่จะร้องเพลงเหล่านี้หรือไม่ ข่าวดีนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การร้องสรรเสริญอย่างแน่นอน ดังนั้น แทนที่จะจบด้วยคำอธิษฐานในขณะนี้ เรามาร้องเพลงกันดีกว่าว่า สรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานพรทั้งหมดมาจากพระองค์ สรรเสริญพระองค์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ สรรเสริญพระองค์เหนือเหล่าเจ้าภาพในสวรรค์ สรรเสริญพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน